



**ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสกลนคร**

**วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568** เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE กับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

**จังหวัดสกลนคร** ตลอดระยะเวลา 22 ปี จังหวัดสกลนครได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนเน้นสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายชมรมทุกประเภทให้เกิดความยั่งยืน โดย “ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง” ใช้หลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดสกลนคร เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ปัจจุบันจังหวัดสกลนครมีเยาวชนช่วงอายุ TO BE NUMBER ONE อายุ 6 - 24 ปี จำนวน 245,674 คน เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน 232,384 คน คิดเป็นร้อยละ 94.71 % มีอำเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทั้ง 18 อำเภอ มีชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุม 7 ประเภท โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ทอง ระดับ 1
- อำเภอพังโคน อำเภอพรรณานิคม และเรื่อนจำจังหวัดสกลนคร ระดับดีเด่นประเทศ
- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เป็นกลุ่มต้นแบบระดับเพชร
- บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร เงิน ระดับ 1

เยาวชนของจังหวัดสกลนครได้ รับผิดชอบให้เป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จำนวน 2 รุ่น และจังหวัดสกลนคร แสดงสื่อสัญลักษณ์โครงการฯ โดยการให้ข้าราชการประชาชน สวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันศุกร์ และสมัครเป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE แบบถาวร จำนวน 300 รายทุกปี

**โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร** ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา ด้วยความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบกับความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียน ทำให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มีความเข้มแข็งในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคน ทั้งยังมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

**ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร** ตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 2565 กิจกรรมเด่นของชมรม คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดประกวดชุดรีไซเคิล กิจกรรม TO BE อมยิ้มแลกไหวต การประกวด TO BE เพาะกาย ฟุตซอลชาย TO BE 7 หมัด ธาตุนารายณ์ สนับสนุนเพศทางเลือก คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ในช่องทางต่างๆ กิจกรรม TO BE TALK การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่สนใจ ส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ตั้งใจในการดำเนินงานชมรมฯ ผลสำเร็จของการดำเนินงาน คือ สมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีจิตอาสา สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

**สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร** เปิดให้บริการมาแล้ว 2 ปี โดยให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ฯ 39 คน พวกเรายึดหลักในการทำงานคือ ถือ ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง โดยมีบริการให้คำปรึกษา กิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมการร้องเพลง การเต้น ฝึกทักษะการเป็นพิธีกร MC event กิจกรรมสร้างสุขและส่งเสริมทักษะอาชีพต่างๆ อาทิเช่น การทำกิจกรรม Creator ตัวน้อย สามารถสร้างรายได้จากอาชีพยอดฮิตอย่าง Influencer และกิจกรรม Makeup Class สามารถสร้างรายได้จากการเป็น Makeup Class Artist ตลอดจนพัฒนาทักษะการเป็น Organizers ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนำเข้าสู่กองทุนชมรมฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมฯ

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพยา เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร ที่ชักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม